

**THÔNG BÁO KHẨN CẤP****Thành Phố Brampton cam kết tài trợ \$150.000 để tăng cường an toàn cộng đồng vào năm 2021**

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 10 năm 2020) – Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt Quỹ Advance Brampton – Khung Chương Trình Brampton năm 2021, bao gồm \$150.000 tiền tài trợ để hỗ trợ các dự án An Toàn và khỏe mạnh Cộng Đồng do các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện trong cộng đồng lãnh đạo.

Các dự án được phê duyệt để nhận tài trợ An Toàn Cộng Đồng theo Quỹ Advance Brampton sẽ phải phù hợp với ít nhất một trong bốn cấp độ can thiệp được nêu trong [khuôn khổ An Toàn và Khỏe Mạnh Cộng Đồng](#) đã được Hội Đồng thông qua. Các dự án này bao gồm:

- **Phát triển xã hội** – thúc đẩy và duy trì sự an toàn và khỏe mạnh của cộng đồng
- **Phòng ngừa** – chủ động giảm thiểu rủi ro đã xác định
- **Can thiệp rủi ro** – giảm thiểu các tình huống rủi ro cao
- **Ứng phó sự cố** – ứng phó sự cố quan trọng và không quan trọng

An Toàn và Khỏe Mạnh Cộng Đồng được xác định là một nhu cầu mới nổi trong chương trình

Quỹ Advance Brampton theo ưu tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng rằng Brampton là một Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn.

Quỹ Advance Brampton năm 2021 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào tháng 12 năm 2020, trong khi chờ Hội Đồng phê duyệt ngân sách hoạt động hàng năm của năm 2021.

**Thông Tin Cơ Bản**

Quỹ Advance Brampton hỗ trợ các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận có trụ sở tại Brampton khởi động, phát triển và mở rộng các dự án hỗ trợ ưu tiên của Nhiệm Kỳ của Hội Đồng. Thông qua các quỹ phù hợp, người nhận trợ cấp được khuyến khích hướng tới tính bền vững của dự án và tăng cường khả năng hợp tác, cộng tác và lãnh đạo công việc được quản lý tốt và có ý nghĩa trong khu vực phi lợi nhuận địa phương và cộng đồng Brampton.

Quỹ Advance Brampton năm 2021 sẽ bao gồm ba dòng tài trợ: Dòng Dự Án Mới Nổi, Dòng Dự Án Đang Phát Triển và Dòng Dự Án Mở Rộng.

Để biết thêm thông tin về các khoản tài trợ và cơ hội tài trợ, [nhấp vào đây](#).

**Trích dẫn**

“Sự an toàn của cộng đồng và góp phần giúp Brampton trở thành một Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn là điều tối trọng đối với Hội Đồng này. Chúng tôi đang cộng tác với khu vực phi lợi nhuận để chỉ đạo các dự án mà sẽ thúc đẩy và duy trì sự an toàn và khỏe mạnh của cộng đồng thông qua Quỹ Advance Brampton năm 2021. Thành phố của chúng tôi là thành phố tạo ra sự thay đổi trong các sáng kiến an toàn, là một ví dụ điển hình cho các đô thị tự quản khác với nguồn tài trợ mới này.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Nguồn tài trợ an toàn cộng đồng mới trong Quỹ Advance Brampton năm 2021 sẽ giúp chúng tôi đảm bảo Brampton là một thành phố an toàn. Đây là lời kêu gọi hành động cho những tổ chức trong cộng đồng của chúng ta, những người có thể giúp giảm thiểu rủi ro về an toàn cộng đồng, thúc đẩy sự an toàn và sức khỏe, cung cấp ứng phó sự cố, để hành động và đăng ký nhận tài trợ nhằm hiện thực hóa các dự án và làm cho cộng đồng của chúng ta trở thành nơi tốt hơn để sống.”

- *Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Chủ Tịch, Ủy Ban Cố Vấn An Toàn Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Quỹ Advance Brampton năm 2021 có khuôn khổ vững chắc và cam kết về sự an toàn của cộng đồng. Nhu cầu tài trợ cho sự an toàn và khỏe mạnh của cộng đồng xuất hiện và chúng tôi đã tài trợ cho nhu cầu đó. Tôi khuyến khích các nhà lãnh đạo tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận đưa ra ý tưởng cho các dự án và áp dụng. Cùng nhau, chúng ta có thể giữ cho cộng đồng của mình khỏe mạnh và an toàn.”

- *Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố cam kết tài trợ cho các dự án nâng cao sự an toàn và khỏe mạnh cộng đồng, cải thiện cuộc sống chất lượng cho cư dân, doanh nghiệp và các bên liên quan khác tại địa phương. Chúng tôi đang hợp tác với các phòng ban để tiếp tục tiến lên với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của cộng đồng.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

**Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp.** Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

#### LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal  
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &  
Cộng Đồng  
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton  
905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)